



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า ไอ.เอ็น.เอ็น สยามกีฬารายวัน	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว ตูนและคณะเริ่มออกวิ่งจากหมวดทางหลวงชัยนาท ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีบุคลากรรพ. ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท แขวงทางหลวงชัยนาท และประชาชน ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาค ใช้เส้นทางสายเอเชียเข้าสู่ จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งได้แวะเยี่ยมคนไข้ที่รพ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยได้ออกมาต้อนรับ สำหรับยอดบริจาคในโครงการฯ ล่าสุด 766 ล้านบาท ที่ จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเดินวิ่งรณรงค์โครงการก้าวคนละก้าว ร่วมกับ สสจ.กำแพงเพชร และรพ.กำแพงเพชร เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบให้ตูนในวันที่ 13 ธ.ค. ส่วน จ.สุโขทัย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.สุโขทัย ได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมกันวิ่งขอรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ อ.ศรีสัชนาลัย และ อ.บ้านด่านลานหอย ตั้งแต่วันที่ 8-12 ธันวาคม พร้อมทั้งเปิดจุดรับบริจาคที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งใน จ.สุโขทัย ล่าสุดได้ยอดเงินบริจาค 667,382 บาท
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	ชมปลัด สธ.ต้นแบบการออกกำลังกาย -กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา สธ.รณรงค์เรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค เริ่มจากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลายคนยกตำแหน่งต้นแบบให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เนื่องจากทุกครั้งตรวจเยี่ยมรพ.ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จะมีการให้เตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ล่าสุด ยังเป็นนำทีมผู้บริหารกระทรวงวิ่งระดมทุนบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” อีกด้วย
มติชน	รวมพลังต้านทุจริต -เสนอภาพข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สธ.เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่ จ.สุโขทัย
กรมประชาสัมพันธ์	แผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรชาจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า ตามที่กรม.มีมติเห็นชอบ “แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ที่ประชุมคณะกรรมการนัดแรกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 4 คณะ เพื่อขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์หลัก และพิจารณาแผนงานและโครงการที่สนับสนุนแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักข่าวไทย เดลินิวส์	น้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ขณะนี้ยังเหลืออีก 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี คาดว่าอีกประมาณ 7 วัน สถานการณ์น่าจะดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติ โดยพบโรคระบาด คือ น้ำกัดเท้าและไข้หวัดมากที่สุด และขอให้เฝ้าระวังช่วงหลังน้ำลด อาจเกิดโรคตาแดง ฉี่หนู และทางเดินอาหาร ได้ให้กรมอนามัยเร่งเข้าไปดูแล เน้นการประชาสัมพันธ์กำจัดขยะและแจกถุงดำ เพื่อไม่ให้เกิดการปะปนสะสมของเชื้อโรค -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมา จ.ปทุมธานีประสบอุทกภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงทรงมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตนำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE มามอบให้กับครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วม 2,000 ชุด มีประชาชนเข้ารับสิ่งของพระราชทาน 7 อำเภอ ได้แก่ เมืองปทุมธานี 715 ราย คลองหลวง 300 ราย ธัญบุรี 130 ราย หนองเสือ 35 ราย ลาดหลุมแก้ว 200 ราย ลำลูกกา 100 ราย และสามโคก 520 ราย

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ MRG Online	แพทย์เตือนอย่าเล่นเกมผืนหวานกดหลัก -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง กรณีสังคมออนไลน์ได้นำคลิปวิดีโอของกลุ่มวัยรุ่นเล่นเกม “ผืนหวานกดหลัก” โดยให้เพื่อนหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ และแบ่งท้องให้เพื่อนอีกคนกดหน้าอก ว่าเป็นการเล่นที่เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย เพราะการหายใจเข้าออกลึก ๆ ยาว ๆ ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำลง ส่งผลให้มีอาการชาตามตัว หน้ามืดวิงเวียน และทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นด่าง ความดันต่ำลงได้ง่าย นอกจากนี้ การกดหน้าอกหรือท้อง จะทำให้เลือดเข้าสู่หัวใจและสมองได้ลดลง อาจทำให้หมดสติ เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย
ฐานเศรษฐกิจ	การควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ -เสนอว่า แม้ว.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้มานานแล้ว แต่พบว่าผู้ประกอบการเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ร้านค้า สถานบันเทิง ยังคงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งเรื่องการห้ามโฆษณา การห้ามขายเครื่องตีมแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ การร่ำขาย การลดราคา โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นไฮซีซั่น ขณะที่นพ.สมาน พุตระกูล ซึ่งเดิมเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ถูกย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น ทำให้ขาดมือไล่ล่าผู้กระทำความผิด. ด้าน นายธนากร คุปต์จิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องตีมแอลกอฮอล์ไทย เห็นว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ฯ ยังคลุมเครือในบางประเด็นและพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานมากเกินไป จึงขาดแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอน สร้างความสับสนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาคธุรกิจและท่องเที่ยว การแก้ไขกฎหมายลูก ควรหาคนกลางหรือหน่วยงานกลางหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์	บุหรี่ไฟฟ้า -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามามากเพราะเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนตามสื่อออนไลน์ว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อสรุปทางการแพทย์ที่ชี้ชัดว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ และพบว่าเด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่น้อยที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย ตัดสินใจซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาทดลองสูบและเสพติดในที่สุด ที่สำคัญ ในบุหรี่ไฟฟ้ามียาพิษ เช่น นิโคตินและสารกลุ่มโลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระดับที่สูงกว่าบุหรี่ทั่วไป เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสินค้าดังกล่าวห้ามนำเข้า หรือขายในประเทศไทย
ไทยโพสต์	การขึ้นภาษีบุหรี่ -เสนอข่าว กรณีมีการล่ารายชื่อพนักงานยาสูบ เกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการบุหรี่ที่ได้รับผลกระทบ 14,676 คน เพื่อยื่นฟ้อง.การคลังและรมว.คลังต่อศาลปกครองสูงสุด ให้เพิกถอนการคำนวณเพิ่มอัตราภาษียาสูบตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และให้ทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวง นักวิชาการด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า การขึ้นภาษียาสูบเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดจำนวนนักสูบทั้งรายใหม่และรายเก่า แต่การเพิ่มภาษีของไทยมีจุดอ่อนเพราะใช้การคำนวณตามมูลค่า ทำให้บริษัทอุตสาหกรรมยาสูบแจ้งราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และยังเปิดช่องบุหรี่ต่างชาติลดราคา กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ ส่วนในแง่สุขภาพ ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ในปี พ.ศ.2552 พบว่าได้เงินที่เก็บจากภาษียาสูบประมาณ 44,000 ล้านบาท แต่เสียไปในการรักษาและการตายประมาณ 78,000 ล้านบาท และการเสียชีวิตของคนไทยประมาณ 57,651 คนมาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยพบว่ามียาสูบสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี และป่วยกระเสาะกระแสะเฉลี่ย 2 ปีครึ่ง
กรมประชาสัมพันธ์	ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ครอบครัวไทยเปราะบางขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในปี 2559 มีผู้จดทะเบียนหย่า 118,539 คู่ ปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเหตุประการหนึ่งคือการได้รับแรงกดดันจากภายนอก เช่น ความเครียดจากการทำงาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา กรมฯ จึงเร่งป้องกันความเสื่อมสัมพันธ์ โดยให้คู่สามีภรรยายึดหลัก “5 ข้อต้องทำ 8 คำห้ามใช้” เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
ข่าวสด	กระแสบริโภคอาหารเสริม -เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า หนึ่งในวิถีดูแลสุขภาพของประชาชนใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัจจุบันที่พบได้บ่อย คือการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพ อาทิ วิตามิน แร่ธาตุ หรือสารสกัดจากพืช/ สัตว์ จึงเป็นห่วงว่าประชาชนจะขาดการศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน รับฟังเฉพาะข้อดีจากการโฆษณา คิดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จนขาดการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การบริโภคอาหารหลักไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และไม่ครบ 5 หมู่ ขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ เพื่อเสริมสารบางอย่าง ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วย และไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนแบบครบวงจรนำร่องในจังหวัดกระบี่ ว่า กรมฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง Medical & Wellness Tourism และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2560-2569 ระยะ 10 ปี เป็นฉบับที่ 3 ประกอบด้วย 1.medical service hub 2.wellness hub 3.academic hub และ 4.product hub โดยมีโครงการสำคัญระยะเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติคือ การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นเมืองสปา และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของไทย โดยนำร่องใน จ.กระบี่</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เตือนอาหารกระป๋องต้องมี อย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมบริโภคอาหารกระป๋อง ซึ่งก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียด ต้องมีเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. เลข 13 หลัก สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม หากเปิดกระป๋องแล้วมีสีหรือกลิ่นผิดปกติ หรือพบสิ่งปลอมปน ให้รีบส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ อาหารกระป๋องที่บวม บุบบู้บี้ ตะเข็บกระป๋องมีรอยร้าวหรือเป็นสนิม อาจจะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย หากรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>จับร้านขายยาผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเบาะแสร้านขายยาในซอยโรงเรียนอัมพรไพศาล หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขายยาแก้ปวดทรามาดอล ยาน้ำแก้แพ้ แก้อา และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้วัยรุ่นนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยผู้ขายไม่ใช่เภสัชกรประจำร้าน จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กองบัญชาการกองทัพอากาศ เข้าตรวจสอบ พบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 อัลปราโซแลม, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 โคลนาซีแพม, ไดอะซีแพม, ยาเสพติดประเภท 2 โคเดอีน, ยาแคปซูลเขียว-เหลือง, ยาบรรจสุเสร็จหลายขนานจัดเป็นชุด, Caverta ไม่มีเลขทะเบียนยา และยาน้ำบรรจขวดสีชาไม่ระบุเลขทะเบียนตำรับยา-ไม่มีฉลาก รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท ได้เสนอคณะกรรมการยาพักใช้หรือยกเลิกใบอนุญาตขายยา และส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรประจำร้านรตดำเนินคดี พร้อมส่งเรื่องให้ ป.ป.ส. ดำเนินคดีทางอาญา และให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขยายผล</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนอย่ากินยาคุมต่อเนื่องเกิน 5 ปี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร และโฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีโลกโซเซียลระบุนความเสี่ยงในการกินยาคุมกำเนิดเพื่อช่วยเสริมหน้าอก ว่า การกินยาคุมในปริมาณปกติคือวันละ 1 เม็ดตามที่กำหนดจะมีความปลอดภัยสูง แต่หากกินในปริมาณหลายเม็ดต่อวันเพื่อหวังให้มีฮอร์โมนเพศหญิง หน้าอกใหญ่ อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันหัวใจ ปอด เส้นเลือดที่อยู่ลึกๆ ได้ ที่สำคัญ ไม่ควรกินติดต่อกัน 5-10 ปี แม้ตัวยาคจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งโดยตรง แต่ยาคุมจะทำให้ช่องคลอดมีน้ำ เสี่ยงต่อการมีเชื้อ HPV ที่เป็นตัวก่อมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น เมื่อกินยาคุมติดต่อกันมา 5 ปี ให้เปลี่ยนใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น 1 ปี แล้วค่อยกลับมากินยาคุมตามเดิม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>เมืองต้นแบบลดอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในช่วงปี 2540-2549 จ.ภูเก็ตติดอันดับ "1 ใน 5 จังหวัดที่ท้องถนนอันตรายที่สุดในประเทศไทย" แต่จากการทำงานอย่างเข้มแข็งของคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ทำให้หลังปี 2550 เป็นต้นมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนน จ.ภูเก็ต ค่อยๆ ลดลง ด้วยการปรับปรุงด้านต่างๆ อาทิ 1.แก้ไขจุดเสี่ยง โดยปรับสภาพถนนให้ปลอดภัย ติดไฟส่องสว่าง 2.จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น ปลูกป้ายโฆษณาที่กีดขวางทัศนวิสัย ในการมองเห็น 3.นโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ จับ-ปรับ กรณีที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถบรรทุกทำเศษหินดินตกหล่นบนถนน และ 4.สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และมีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผลให้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ด้านความปลอดภัยทางถนนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ ยังลงทุนติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็ว กล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จัดหาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ทำให้ในปี 2559 จ.ภูเก็ตสามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บลงได้ร้อยละ 3.5 และลดผู้เสียชีวิตลงได้ร้อยละ 8.8</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	<p>ขึ้นชมพยาบาล</p> <p>-กล่าวชื่นชม สุภาวита ทองใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธานี แม่กำลังแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงาน แต่เมื่อพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ยังเข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยจนส่งถึงรพ.และปลอดภัยในที่สุด</p>
ข่าวสด	<p>ยิงเจ้าหน้าที่รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายภูษณ สโมสร อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ไสหรั จ.นครศรีธรรมราช ถูกยิงด้วยปืนลูกซองขณะช่วยภรรยาเปิดเชิงหมุดอนเข้ามิด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนำส่งรพ.ฉวาง แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา สาเหตุตั้งไว้ 2 ประเด็น คือเรื่องชู้สาวและโกรธแค้นส่วนตัว</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ	<p>ผลิตเครื่องเออีทีทดแทนการนำเข้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับบริษัทเมดิอาน่า จำกัด บริษัทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเกาหลีใต้ และทีมนักวิจัยภาคชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างออกกฎหมายบังคับให้มีการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจในอาคารของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบันไทยต้องนำเข้าเครื่องเออีทีเป็นมูลค่า 9,000 ล้านบาทต่อปี ตั้งเป้าผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติได้เองภายในปี 2561 คาดว่าภายใน 5 ปีจะสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 เครื่อง</p>
เดลินิวส์	<p>หมอกควัน-ไฟป่า</p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในปี 2560 เป็นความสำเร็จของการบูรณาการแก้ไขปัญห โดย มี ก.มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก และมี ทส. ก.กลาโหม ก.เกษตรฯ ก.คมนาคม ก.วิทยาศาสตร์ฯ และสธ. ให้การสนับสนุน มาตรการหลักมุ่งเน้นลดการเกิดไฟที่ต้นเหตุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้เผาป่า ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตร และหากเกิดไฟให้เร่งดับก่อนลุกลาม</p>
ไทยโพสต์	<p>วิศวกรชีวการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว คณะบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เผยว่า สธ.ในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ผลิตบัณฑิต มีมติเอกฉันท์ว่า "วิศวกรชีวการแพทย์" จำเป็นอย่างยิ่งต่อรพ.ภาครัฐในยุคประเทศไทย 4.0 และตอบสนองต่อนโยบายปฏิรูประบบราชการของภาครัฐ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนสามารถผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ปีละประมาณ 250 คน</p>
ไทยโพสต์	<p>อินเดียห้ามโฆษณาอุยงช่วงไพรม์ไทม์</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงข้อมูลข่าวสารและกระจายเสียงแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์ของอินเดียมีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ ห้ามโฆษณาอุยงอนามัยในช่วงไพรม์ไทม์โดยอนุญาตให้โฆษณาอุยงได้เฉพาะเวลา 22.00-06.00 น. เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีเนื้อหอนาจาร, หยาดคาย, ชู้แฉะ, นำรังเกียจ และเป็นห่วงเด็ก ๆ</p>
ไทยรัฐ	<p>ปารีสเรียกคืนนมผงเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท แลคตาลิส ผู้ผลิตนมผงรายใหญ่ของฝรั่งเศส สั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์สินค้าหลายร้อยแบรนด์ รวมถึงชื่อ Milumel, Picot และ Celi ที่จำหน่ายทั่วโลก เพราะเกรงว่าอาจปนเปื้อนติดเชื้อ "ซัลโมเนลลา" ที่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ หลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝรั่งเศสพบทารก 26 ราย ล้มป่วยตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธ.ค.</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch